

BÀI SỐ 5
Sự Giải Cứu (khỏi quyền lực của ma quỷ)
“Deliverance”
Tác giả Don Krow

Chúng ta sẽ bàn về vấn đề liên quan ma quỷ hôm nay. Chúa Jêsus dành thời gian trên đất để đuổi quỷ, chữa lành bệnh tật, làm sống lại người chết, và làm những phép lạ khác. Khoảng một phần tư thời gian Ngài đuổi ma quỷ ra khỏi mọi người. Kinh Thánh dạy chúng ta trong Công Vụ 10:38 rằng, *Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Jêsus người Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền năng, rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.* Và I Giăng 3:8 nói rằng, *Ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ; vì ma quỷ đã phạm tội từ lúc ban đầu. Sở dĩ Con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ.* Tôi từng có quan niệm khác về ma quỷ – rằng ma quỷ, tà linh, uế linh, hay bất kể tên gì bạn muốn gọi chúng – chỉ xuất hiện ở Ấn Độ hoặc các nước xa xôi hẻo lánh nơi mà dân chúng không thờ Chúa thật mà thờ cúng các thần tượng khác. Tôi đã sai.

Tôi muốn kể cho bạn một sự kiện tôi được chứng kiến vài năm trước tại một nhà thờ ở Dallas, Texas. Tất cả Hội Thánh đang hát thánh ca thì bất ngờ, một cô gái ngã ngửa xuống sàn. Cô ta trông như đang bị co giật. Có một bác sĩ, tiến sĩ y khoa tên là Rice ở đấy. Bác sĩ Rice đề nghị đưa cô gái đó đến nhà của một tín hữu cách Hội Thánh vài ki-lô-mét để ông có thể khám cho cô.

Khi đến nơi, cô gái này như một con mèo hoang! Mắt cô giãn ra, và có một giọng nói nam phát ra từ cô gái tuổi vị thành niên, nặng chưa đến 45 cân này. Đột nhiên, con quỷ này bắt đầu rửa xả tôi, nói những

điều như: “MÀY SẼ ĐI XUỐNG ĐỊA NGỤC!” Tôi trả lời: “Không đời nào!” Lúc đó, tôi cảm thấy rất sợ hãi vì tôi chưa bao giờ trải qua một sự kiện nào giống như thế. Nó nói lại lần nữa: “PHẢI, CHẮC CHẮN MÀY SẼ ĐI XUỐNG ĐỊA NGỤC!” và tôi đáp lời: “Không, tao sẽ không đi xuống địa ngục!” Tôi cảm thấy như nó có quyền lực hơn tôi, và tôi không biết phải làm gì hoặc làm thế nào để đối phó với con quỷ trong người cô bé này.

Một trong những người bạn tốt của tôi vì sợ quá đã đi ngay lập tức, bỏ lại tôi ở đây. Tôi tự hỏi bản thân: “Mình phải làm gì bây giờ?” Cô gái lúc đó vô cùng đáng sợ, rồi tự nhiên bắt đầu nói một thứ tiếng nghe như tiếng Đức mà cô ấy chưa bao giờ được học – tất cả đều là các biểu hiện của ma quỷ đang áp chế cô bé. Cô bé bị quỷ ám, và mặc dù tôi không biết phải làm gì, tôi vẫn tin rằng Kinh Thánh có sức mạnh. Cũng giống như khi bạn còn nhỏ và xem những bộ phim kinh dị về Dracula. Lúc ma cà rồng tiến về phía một người nào đó, bất thành linh, anh ta rút ra một cây thánh giá và ma cà rồng hết toáng lên “Ahhhhhh!” Đó là cách tôi hình dung về quyền Kinh Thánh. Tôi biết rằng Kinh Thánh có sức mạnh, nhưng tôi không biết cách sử dụng sức mạnh đó như thế nào. Lúc đó, ân sủng của Chúa đã giúp tôi, vì tôi chưa bao giờ trải nghiệm bất cứ cái gì tương tự thế này. Tôi mở Kinh Thánh phần Tân Ước và tình cờ mở đến sách Phi-líp. Tôi bắt đầu đọc chương 2, câu 8-11, *[8] Ngài đã hiện ra như một người, Tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, Thậm chí chết trên cây thập tự. [9] Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao, Và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, [10] Để khi nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, Mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, [11] Và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.*

Con quỷ tự nhiên đáp lại: “Đừng đọc mấy cái đấy! Ta không thể chịu được mấy lời đấy! Đừng có đọc nữa!” Tôi nghĩ thầm: “Thật là một

BÀI SỐ 5

phản ứng lạ!” Và tôi bắt đầu công bố: “Trong danh Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống.” “Đừng nói nữa! Ta không thể chịu được! Đừng nói nữa!” Cô gái hét lên. Tôi tự nhủ: “Con quý này đang phát điên lên bên trong cô bé này, và tất cả những gì mình làm chỉ là đọc lời Chúa!” Nên tôi tiếp tục đọc: [8] *“Ngài đã hiện ra như một người, Tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, Thậm chí chết trên cây thập tự. [9] Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao, Và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, [10] Để khi nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, Mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống.”* Và một lần nữa, con quý phản ứng giống như lần trước: “Đừng đọc nữa, ta không thể chịu đựng được!” Và sau đó con quý tóm lấy tai cô gái và hét lên “Đừng nói nữa, ta không thể chịu đựng được, đừng nói nữa!” Con quý hất cô gái xuống đất trước mặt tôi, rồi cô ấy bắt đầu quỳ gối, cúi đầu trước danh của Chúa Jêsus. Và tôi tiếp tục công bố: “Trong danh của Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất phải quỳ xuống.”

Chỉ mấy phút trước, con quý có quyền lực hơn hẳn tôi. Tôi tưởng nó sẽ quất tôi, đánh tôi và quăng tôi ra khỏi nhà – tôi hoàn toàn không biết phải làm gì! Tôi chỉ biết rằng Kinh Thánh có sức mạnh, và tôi chỉ biết mở Kinh Thánh ra và bắt đầu đọc. Ê-phê-sô 6:17 chép rằng, *Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm của Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.*

Bạn thấy đấy, có một vũ khí mạnh mẽ giống như một thanh gươm có khả năng chém đứt và tổn thương kẻ thù. Đó là Gươm Thánh Linh, lời Đức Chúa Trời. Bạn có nhớ khi Chúa Jêsus bị cám dỗ, Sa-tan đến và thử thi, “Nếu người sắp mình thờ lạy ta, ta sẽ cho người tất cả những thứ này.” Và Chúa Jêsus phán với nó rằng: *“Hỡi Sa-tan, hãy lui ngay! Vì có lời chép rằng: ‘Người phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời người, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi’ (Ma-thi-ơ 4:10).* Sau đó Sa-tan

tiếp tục cám dỗ Ngài hết lần này tới lần khác nhưng Chúa Jêsus đều đáp trả: *Có lời chép rằng, Sa-tan ... Có lời chép rằng.* Ngài trích lời của Đức Chúa Trời. Chúa đã dùng Gươm Thánh Linh, và cuối cùng Sa-tan bỏ đi.

Vũ khí duy nhất chúng ta cần để đánh bại kẻ thù là Gươm Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Bạn có biết bài học tôi học được từ đó là gì không? Tôi học được rằng: Mỗi lần tôi nghĩ đến việc học lời Chúa, tôi bắt đầu nghĩ về việc mình đói bụng và phải đi tìm cái gì đó để ăn, hoặc tôi bắt đầu nghĩ về tất cả những gì mình chưa thực hiện xong trong ngày hôm đó. Tôi biết chắc rằng tất cả những người trong nhóm nhỏ hay trong nhà thờ luôn luôn có những lí do tại sao họ không thể đến hôm đấy được. Có những điều trong Kinh Thánh mà Chúa muốn chúng ta biết và ma quỷ không muốn chúng ta biết. Vì vậy, mỗi lần bạn đến nhóm, hay đọc Kinh Thánh, kẻ thù không muốn bạn học được lời Chúa – hay nói cách khác kẻ thù không muốn bạn đến gần Chúa đằng sau những dòng chữ trong Kinh Thánh.

Có một vương quốc bóng tối, và một vương quốc của Con Yêu Dấu của Đức Chúa Trời. Trong Cô-lô-se 1:13, Phao-lô nói rằng, *Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, và đem chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài.* Bạn đang ở trong vương quốc nào? Một vương quốc là nơi có một vị vua cai quản và trị vì. Chúa Jêsus là một vị vua. Bạn đã dâng hiến cuộc sống của mình lên cho Ngài chưa? Bạn có đang bước theo Chúa, hay bạn đang ưu tiên những thứ khác trong cuộc sống của bạn? Chúa Jêsus nói trong Lu-ca 6:46, *Sao các con gọi Ta: 'Chúa, Chúa!' mà không làm theo lời Ta phán?* Chúa muốn trở nên ưu tiên số một trong cuộc sống của bạn. Có một quyền lực bóng tối đang cố gắng ngăn trở Ngài trở thành người cai trị cuộc sống của bạn. Sa-tan cũng muốn đoạt được vị trí cai trị này. Hãy hướng

BÀI SỐ 5

về Chúa Jêsus hôm nay với tất cả tấm lòng của bạn, và nhận thức được rằng chúng ta có một kẻ thù. Và tên của nó là Sa-tan, và hắn có sức mạnh ma quỷ, nhưng Kinh Thánh nói rằng chúng ta có quyền lực hoàn toàn trên hắn quyền lực của hắn.

Chúa Jêsus phán trong Ma-thi-ơ 10:8, *Hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phong hủi, và đuổi quỷ. Các con đã nhận không, thì hãy cho không.* Hãy đi rao giảng Tin Lành của Chúa, và khi bạn đi, bạn sẽ có uy quyền đối với kẻ thù. Đừng để kẻ thù lừa dối bạn về những gì Chúa đã chuẩn bị sẵn cho cuộc đời của bạn nữa. Hãy để Chúa Jêsus làm Chúa, làm chủ và để Ngài là số một trong cuộc sống. Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Ê-phê-sô 6:12. Câu Kinh Thánh này mô tả cuộc xung đột tâm linh của chúng ta với ma quỷ như thế nào?

Ê-phê-sô 6:12 *Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này, và các thần dữ ở các nơi trên trời.*

2. Hãy đọc Mác 16:17. Câu Kinh Thánh này dạy chúng ta điều gì về thẩm quyền của người tin Chúa?

Mác 16:17 *Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ; sẽ nói những ngôn ngữ mới;*

3. Hãy đọc Gia-cơ 4:7. Chúng ta nên làm gì để đuổi ma quỷ?

Gia-cơ 4:7 *Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em.*

4. Hãy đọc Gia-cơ 1:14. Ma quỷ cám dỗ chúng ta như thế nào?

Gia-cơ 1:14 *Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ.*

5. Hãy đọc Rô-ma 6:13. Nếu một người lấp đầy cuộc sống của mình với những điều tốt đẹp của Chúa, ma quỷ sẽ không có lối vào và phải rời đi. Câu Kinh Thánh này bảo chúng ta làm gì ?

Rô-ma 6:13 *Đừng hiến chi thể mình làm công cụ gian ác cho tội lỗi,*

BÀI SỐ 5

nhưng hãy hiển chính mình cho Đức Chúa Trời như những con người từ cõi chết sống lại, và dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời.

6. Hãy đọc Rô-ma 13:14. Ma quỷ tận dụng các dục vọng xác thịt, nên chúng ta có thể bỏ đói chúng bằng cách sống trong sự yêu thương và sự thuần khiết. Chúng ta không được ... các dục vọng xác thịt?

Rô-ma 13:14 *Nhưng hãy mặc lấy Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, đừng tìm cách làm thỏa mãn các dục vọng xác thịt.*

7. Hãy đọc Lu-ca 10:17-19. Chúa Jêsus không bao giờ bảo chúng ta cầu xin Chúa để đuổi ma quỷ. Câu Kinh Thánh này nói rằng Chúa đã cho chúng ta thẩm quyền gì?

Lu-ca 10:17-19 [17] *Bảy mươi môn đồ vui mừng trở về thưa rằng: "Lạy Chúa, trong danh Chúa, các quỷ phải chịu khuất phục chúng con." [18] Đức Chúa Jêsus phán với họ: "Ta đã thấy quỷ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. [19] Nay, Ta đã ban cho các con thẩm quyền để giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền lực của kẻ thù dưới chân. Chẳng điều gì làm hại các con được."*